
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป# พ.ศ. 2565 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห.องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 

******************************* 
จํานวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด  จํานวน 12 คน 
จํานวนสมาชิกสภาฯผู.มาประชุม  จํานวน 12 คน 
จํานวนสมาชิกสภาฯผู.ไม�มาประชุม จํานวน    - คน  
จํานวนผู.เข.าร�วมประชุม   จํานวน   12 คน 

ผู.มาประชุมจํานวน 12 คน ประกอบด.วย 
1.นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
2.นายสุวัฒน�  จองจับ   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
3.นายศักด์ิดา  ก&องกังวาฬ  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
4.นายเลอเลิศ  หินโทน     สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 1 
5.นายทองขาว  บัวดอก   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 3 
6.นายสุชาติ เจียมจักร�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 5 

 7.นายอุดม คุ&มสมัย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 6 
8.นางสาวเสาวลักษณ� สุกเสาร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 7 
9.นางสาวธิฆัมพร แม�นป9น  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 9 
10.นางนภัทร�รดา ศรศาสตร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 10 
11.นายดล เพียเพ็งต&น   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 11 
12.นายสนอง น้ําทรัพย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 12 

 

ผู.เข.าร�วมประชุม จํานวน 12 คน ประกอบด.วย 
1.นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
2.นายโสภา หินโทน   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
3.นายอาสิต ผกามาส   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
4.นายชูชาติ แทนคุณ   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
5.นายธีรวุฒิ ไชยต&นเทือก   รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
6.จ�าเอกทนงศักด์ิ แทนประเสริฐ  หัวหน&าสํานักปลัด 
7.นายสมัย  แท�นคํา   ผู&อํานวยการกองช�าง 
8.นางสาวฉลวย ด�านสาคร  ผู&อํานวยการกองคลัง 
9.นางสาวจินตนา วงษ�สนิท  นักวิชาการศึกษาฯ รักษาราชการแทน 
     ผู&อํานวยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
10.นางสาวพิมพา สกุณี   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนฯ 
11.นางสาวสุชาดา คลายโศก  เจ&าพนักงานธุรการฯ 
12.นายโกวิทย� เวียงจันทร�  ผู&ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ก�อนเริ่มวาระประชุม 

-นายศักด์ิดา  ก&องกังวาฬ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ตรวจสอบจํานวนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนท่ีเข&าร�วมประชุม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนท้ังหมด 
จํานวน 12 คน มาประชุม จํานวน 12 คน จากนั้นจึงเชิญ นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร ประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลหนองบอน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปFดการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปG พ.ศ. ๒๕65 วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 

นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร กล�าวเปFดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3                 
ประธานสภาฯ ครั้งท่ี 2 ประจําปG พ.ศ. ๒๕65 และยินดีต&อนรับข&าราชการมาบรรจุใหม� จํานวน 2 ท�าน                         

เชิญแนะนําตัวค�ะ 
 

นางสาวสุชาดา คลายโศก เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
เจ.าพนักงานธุรการฯ สวัสดีค�ะ ดิฉันนางสาวสุชาดา คลายโศก ตําแหน�ง เจ&าพนักงานธุรการฯ รู&สึกมีความยินดี

เปKนอย�างยิ่งท่ีได&มาบรรจุท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนแห�งนี้ค�ะ ส�วนอีกท�าน
ท่ีมาบรรจุใหม�พร&อมกันคือนางสาวสุภาวดี จันลออ ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลฯ 
เนื่องจากญาติเสียชีวิตจึงติดภารกิจไม�สามารถมาแนะนําตัวได&ในวันนี้ค�ะ  

 

 ท่ีประชุม กล�าวแสดงความยินดีท่ีสอบแข�งขันได&และได&บรรจุ พร&อมกล�าวคําต&อนรับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม(วันท่ี 10 สิงหาคม 2565) 

นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ได&มีการประชุมสภาองค�การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส�วนตําบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปG พ.ศ. ๒๕65 เม่ือวันท่ี 10 

สิงหาคม 2565 นั้น ขอเชิญท�านสมาชิกสภาฯทุกท�าน ตรวจดูรายงานการประชุมมีท�าน
สมาชิกฯท�านใดท่ีต&องการแก&ไขเปลี่ยนแปลงข&อความหรือไม� 
-ประธานสภาสอบถามท่ีประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุม สภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปG พ.ศ. ๒๕65 เม่ือวันท่ี  
10 สิงหาคม 2565 

 
มติท่ีประชุม มีมติเปAนเอกฉันท�รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป# พ.ศ.๒๕65 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1 การพิจารณาร�างข.อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  

วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามท่ีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนได&เสนอรายชื่อสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ    องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน จํานวน 3 คน เพ่ือเปKนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร�างข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปG พ.ศ. 2566 ประกอบด&วย  
1.นายเลอเลิศ หินโทน   เปKนประธานคณะกรรมการ 
2.นายทองขาว บัวดอก  เปKนกรรมการ 
3.นายอุดม  คุ&มสมัย  เปKนเลขานุการ  
ในการนี้ ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร�างข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปG พ.ศ. 2566 ได&แถลงผลการแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ให&สมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนทราบ 

 

นายเลอเลิศ หินโทน -เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู&บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ตามท่ีสภาองค�การ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ บริหารส�วนตําบลหนองบอน ได&มีการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปG พ.ศ. ๒๕65 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 คณะ
ผู&บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนได&เสนอร�างข&อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให&สภาอนุมัติ และสภาฯได&มีมติรับ
หลักการแห�งร�างข&อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 1 นั้น ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
หนองบอนได&ส�งร�างข&อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน เรื่อง งบประมาณ
รายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการแปรญัตติร�างข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปG พ.ศ. 2566 ได&พิจารณาแล&ว ผลปรากฏว�าไม�มีสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน เสนอขอแปรญัตติ ร�างข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปG พ.ศ. 2566 แต�อย�างใด คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงลงมติให&คงร�าง
ข&อบัญญัติฯเดิมและเสนอสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนเพ่ือลงมติต�อไป 

 

วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 

นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯได&แถลงผลการแปรญัตติฯของสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ให&สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนทราบ ผลปรากฏว�าไม�มีสมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน เสนอขอแปรญัตติร�างข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปG พ.ศ. 2566 แต�อย�างใด คณะกรรมการแปรญัตติฯจึงลงมติให&คงร�าง
ข&อบัญญัติฯเดิมและเสนอสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนเพ่ือลงมตินั้น            
จึงขอมติท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนได&ลงมติ ร�างข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให&ตราเปKนข&อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองบอน เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และเสนอนายอําเภอเมืองสระแก&ว เพ่ืออนุมัติต�อไป 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ให.ตราเปAนข.อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนอนายอําเภอ
เมืองสระแก.ว เพ่ืออนุมัติ ต�อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
   4.1 กระทู.ถามการปJดงบประมาณรายจ�ายประจําป#  
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามท่ีสมาชิกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนได&ยืนกระทู&ถามผู&อํานวยการกองคลัง 
ประธานสภาฯ  เรื่องปNญหาในการปFดงบประมาณรายจ�ายประจําปG ปFดงบประมาณมาไม�ได& ต้ังแต�

ปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทําให&สภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนไม�สามารถ
จ�ายใช&เงินสะสมเพ่ือแก&ไขปNญหาความเดือดร&อนของประชาชนได& จึงมีหนังสือต้ังกระทู&
ถามเพ่ือให&เกิดความชัดเจนในแนวทางการดําเนินการปFดงบประมาณรายจ�ายประจําปG 
ขอเชิญเจ&าหน&าท่ีได&ชี้แจงค�ะ 

 
นายธีรวุฒิ ไชยต.นเทือก เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผมในฐานะรองปลัดฯรักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
ปลัด อบต. หนองบอน ในฐานะเจ&าหน&าท่ีงบประมาณ ในเรื่องกระทู&ถามเก่ียวกับการปFดงบประมาณรายจ�าย 

และการไม�สามารถจ�ายใช&เงินสะสมได& ในส�วนนี้ขอเชิญท�านผู&อํานวยการกองคลังได&
ชี้แจงให&ข&อมูลเก่ียวกับการปFดงบประมาณรายจ�ายประจําปGแก�สภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลหนองบอน เชิญครับ 

 
นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู& อํานวยการกองคลัง ขอเรียนให&ทราบดังนี้ว�า การ

ดําเนินการปFดงบประมาณรายจ�ายประจําปG ขณะนี้ได&ดําเนินการปFดงบประมาณรายจ�าย
ประจําปG พ.ศ. 2559 เปKนท่ีเรียบร&อยแล&วและได&รายงานผู&บังคับบัญชา ผู&บริหารทราบ 
ข้ันตอนต�อไปก็คือการปFดงบแสดงฐานะการเงินของปGงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 
2562 ตามลําดับถัดไปค�ะ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านเลอเลิศ หินโทน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมูท่ี 1 ค�ะ 
 
นายเลอเลิศ หินโทน -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 1 กระผมนายเลอเลิศ หินโทน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�หนองบอนหมู�ท่ี 1  
 ตามท่ีการบริหารงานราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนของเรา             

โดยเฉพาะงานบริหารงานคลัง โดยผู&อํานวยการกองคลัง การบริหารงานราชการไม�สาม
รถปFดงบประมาณรายจ�ายประจําปGได&ต้ังแต�ปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปKนต&นมา ทําให&
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนเกิดความเสียหายเกิดความล�าช&าในการดําเนินงาน
บริหารงบประมาณเพ่ือแก&ไขความเดือดร&อนของประชาชน เนื่องจากงบประมาณเงิน
สะสม เกือบ 70 กว�าล&านบาทไม�สามารถนํามาจ�ายใช&เงินสะสมเพ่ือแก&ไขปNญหาความ
เดือดร&อนของประชาชนได&จนล�วงเลยมานาน ต้ังแต�สมัยรองปลัดฯธีรวุฒิ ไชยต&นเทือก 
รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ปฏิบัติหน&าท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองบอน ก็ให&สัญญาว�าจะแก&ไขปNญหาการดําเนินงานให&สามารถนํา
เงินสะสมมาจ�ายใช&เพ่ือบรรเทาความเดือดร&อนของประชาชน ก็เหมือนโกหกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน และตัวเลขเงินสะสมแต�ละปGท่ีแจ&งมาผมก็ยังติดใจ
ว�าเปKนจํานวนท่ีเท็จจริงหรือไม� และผู&อํานวยการกองคลังจะสามารถปFดงบได&จริงหรือไม� 
ต&องใช&เวลาอีกนานเท�าไหร� 
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นายเลอเลิศ หินโทน -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 1 กระผมนายเลอเลิศ หินโทน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 1  
 ได&หาข&อมูลเทียบเคียง ขออนุญาตนําเรียนท่ีประชุมสภาฯครับท�านประธาน 
 รายงานของผู&สอบบัญชี สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินเสนอนายกองค�การบริหารส�วน

ตําบลหนองบอน แจ&งว�าสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินมีหน&าท่ีตามกฎหมายในการ
ตรวจสอบและรายงานการเงินขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนซ่ึงประกอบด&วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลดําเนินงานจ�ายเงิน
รายรับสําหรับปGสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน สํานักงานตรวจเงิน
แผ�นดิน เห็นว�าไม�สามารถแสดงความเห็นต�อรายงานการเงินขององค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน โดยองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนได& เนื่องจากเรื่องท่ีกล�าวไว&ในวรรค
เกณฑ�และการไม�แสดงความเห็นมีนัยสําคัญ สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินไม�สามารถหา
หลักฐานสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย�างเพียงพอเพ่ือเปKนเกณฑ�แสดงความเห็น ซ่ึงการไม�
แสดงความเห็น สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินไม�สามารถหลักฐานสอบบัญชีท่ีเหมาะสม
อย�างเพียงพอเก่ียวกับยอดยกมาและยอดคงเหลือในรายการบัญชี เนื่องจากองค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองบอน ไม�จัดทําแสดงฐานะการเงินต้ังแต�ปG พ.ศ. 2559 –               
พ.ศ. 2562 ส�งผลให&สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินไม�สามารถตรวจสอบยอดยกมาท่ี
ถูกต&องได& 

  ความรับผิดชอบของผู&บริหารต�อการรายงานการเงิน ผู&บริหารมีหน&าท่ี
รับผิดชอบให&จัดทําและนําเสนอรายงานการเงินเหล�านี้ ให& ถูกต&องตามท่ีควรตาม
หลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติบันทึกบัญชีและจัดทําทะเบียนและรายงานการเงินขององค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ิน ตามกระทรวงมหาดไทยประกาศใช&และรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน ผู&บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน�วยงานในการ
ดําเนินงานอย�างต�อเนื่องตามความเหมาะสม  

  และผมมีคําถามเรียนถามท�านประธานสภาฯถึงผู&อํานวยการกองคลัง ขอให&ท�าน
ตอบอย�างตรงไปตรงมา ทําไมท�านถึงไม�ปFดบัญชีเพราะเหตุผลอะไร ท�านรู&ใช�หรือไม�ว�า
เกิดความเสียหาย และเปKนการละเลยต�อหน&าท่ีใช�หรือไม� ขอบคุณท�านประธานครับ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญผู&อํานวยการกองคลังและเจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องร�วมชี้แจงค�ะ 
 
นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู&อํานวยการกองคลัง ตามทีท�านสมาชิกสภาฯถาม ขอเรียน

ให&ทราบดังนี้ว�า เก่ียวกับรายระเอียดของสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน คือว�ายอดเงินสะสม
เปKนยอดท่ีไม�ถูกต&องเนื่องจากว�า ปGงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักวิชาการเงินและบัญชีได&
ทําการกระทบยอดเพ่ือให&งานบัญชีในระบบ E-lass ดําเนินการดึงข&อมูลต�อไปได& จึงมี
ผลต�างเกิดข้ึนเนื่องจากยังไม�ได&ปFดบัญชีของปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 – ปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แต�มีความจําเปKนต&องปรับปรุงบัญชีเพ่ือให&เข&าในระบบ E-lass  และตามท่ี
สํานักงานตรวจเงินไม�สามารถรับรองงบประมาณในปG พ.ศ. 2563 ได& เนื่องจากยอดยก
มาของปG พ.ศ. 2562 ตามท่ีกล�าวข&างต&น ยอดยกมา ยอดคงเหลือต้ังแต�ปG พ.ศ. 2559 
– พ.ศ. 2562 ยังไม�ชัดเจน  
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 -ข&าพเจ&าในฐานะผู&อํานวยการกองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ขอรับรอง
ว�ายอดงบประมาณต้ังแต�ปG พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 และจนถึงปGงบประมาณปNจจุบัน
ท่ียังไม�ลงตัว ขอรับรองว�าไม�ได&เกิดจากการทุจริตแต�อย�างใด เพียงแต�มีการปรับเปลี่ยน
ระบบบัญชี เหตุท่ีไม�สามารถปFดบัญชี พ.ศ. 2559 ไม�ได&นั้นเนื่องจากข&าพเจ&าหายอดหา
ยอดท่ีเจ&าหน&าท่ีการเงินและบัญชีคนเดิมได&ดําเนินการไว& ไม�ทราบว�าเปKนยอดของ
งบประมาณใดบ&าง ทําให&ข&าพเจ&าหาผลต�างของงบประมาณไม�ได& แต�ข&าพเจ&ามิได&ละท้ิง
หน&าท่ีแต�อย�างใด ส�วนหนึ่งของปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข&าพเจ&าได&ปรับปรุงและ
รายงานผู&บริหารแล&ว และสาเหตุส�วนหนึ่งกองคลัง ขาดบุคลากรทางการเงินและบัญชี
อย�างต�อเนื่อง และงานพัสดุของกองคลังก็มีปNญหาอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังงานจัดเก็บ
รายได&และงานอ่ืนๆในกองคลัง ข&าพเจ&าต&องใช&ความละเอียดในการตรวจทานก�อนเสนอ
ผู&บริหารเพ่ือไม�ให&เกิดความผิดพลาดท่ีอาจจะส�งผลเสียต�อราชการ ข&าพเจ&าทราบดีว�า
งานกองคลังไม�สมบูรณ�แต�ข&าพเจ&าก็ไม�ได&นิ่งนอนใจ ขอบคุณค�ะ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านทองขาว บัวดอก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 3 ค�ะ 
 
นายทองขาว บัวดอก -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 3 กระผมนายทองขาว บัวดอก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 3  
 ขออนุญาตสอบถามเรียนถามท�านประธานสภาฯถึงผู&อํานวยการกองคลัง เก่ียวกับ

งบประมาณรายจ�ายประจําปGท้ังหมดจะมีกําหนดปFดงบประมาณได&เม่ือไหร�ครับ  
 และยอดเงินสะสมท่ี 70 กว�าล&านนี้สามารถใช&ได&เลยหรือไม�ครับ และ ณ ปNจจุบัน

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนสามารถจ�ายใช&เงินสะสมได&เท�าไหร�ครับ 
 

นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญผู&อํานวยการกองคลังและเจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องร�วมชี้แจงค�ะ 
 

นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู&อํานวยการกองคลัง ตามท่ีท�านสมาชิกสภาฯสอบถาม          

ขอเรียนให&ทราบว�าเงินสะสมตัวนี้ยังใช&ไม�ได&ค�ะ จนกว�าสํานักงานตรวจสอบเงินแผ�นดิน
จะตรวจสอบงบประมาณปG พ.ศ. 2559 เสร็จสมบูรณ� ท่ีเราส�งข&อมูลไปสํานักงาน
ตรวจสอบเงินแผ�นดินต&องลงมาตรวจสอบแน�นอนค�ะ เนื่องจากยอดของปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เปKนยอดตามท่ีนําเรียนไปค�ะ ว�าเปKนยอดท่ีนํามากระทบยอดเพ่ือให&การ
ดําเนินงานเปKนไปตามระบบ E-lass ไปในปGงบประมาณ พ.ศ. 2564 นักวิชาการเงิน
และบัญชีในขณะนั้นเลยปรับปรุงระบบไปก�อนค�ะ แต�ยอดท่ีเราสามารถใช&ได&ท่ีผ�านมาก็
คือประจําปG พ.ศ. 2561 ท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินตรวจเรียบร&อยแล&ว  

 

นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านทองขาว บัวดอก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 3 ค�ะ 
 

นายทองขาว บัวดอก -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 3 กระผมนายทองขาว บัวดอก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 3  
 ณ ปNจจุบันองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนสามารถจ�ายใช&เงินสะสมได&เท�าไหร�ครับ 
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นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญผู&อํานวยการกองคลังและเจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องร�วมชี้แจงค�ะ 
 
นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู&อํานวยการกองคลัง ตามท่ีท�านสมาชิกสภาฯสอบถาม          

ขอเรียนว�า เนื่องจากตอนนี้ยังไม�ทราบยอดรวมท่ีแน�นอน แต�เบ้ืองต&นตอนนี้ทางองค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองบอนได&จ�ายใช&เงินสะสมยอดของปGงบประมาณพ.ศ. 2561 ไป
บางส�วนแล&ว ในส�วนนี้ข&าพเจ&าได&ปรึกษาสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินไปว�าทางองค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองบอนของเราสามารถจ�ายใช&เงินสะสมในตรงส�วนไหนได&บ&าง 
เจ&าหน&าท่ีของสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินท่ีมาตรวจสอบงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็
แนะนําว�าให&ใช&เงินสะสมของงบประมาณ ปG 2561 ไปก�อน ถ&าเราส�งงบปG พ.ศ. 2559 
ไป สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินก็จะลงพ้ืนท่ีมาตรวจสอบ เราจะได&ข&อมูลท่ีแน�นอนค�ะ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านศักด์ิดา ก&องกังวาฬ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี4 ค�ะ 
 
นายศักดิ์ดา ก.องกังวาฬ -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 4 กระผมนายศักด์ิดา ก&องกังวาฬสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 4  
 ขออนุญาตสอบถามเรียนถามท�านประธานสภาฯถึงผู&อํานวยการกองคลัง ขอเรียนถามว�า

ต&องใช&ระยะเวลาอีกนานเท�าใดครับถึงจะปFดงบประมาณได& ในกรณีท่ีท&องถ่ินใดไม�
สามารถปFดงบประมาณได& จะมีเจ&าหน&าท่ี หรือบริษัทท่ีรับปFดงบดุลอยากสอบถามว�า
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนปFดงบประมาณไม�ได&ทําไมไม�ติดต�อหาผู&มีทักษะ
ความรู&มาช�วยปFดครับ 

 
นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู&อํานวยการกองคลัง ตามท่ีท�านสมาชิกสภาฯสอบถาม          

ขอเรียนว�า เนื่องจากต้ังแต�ปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปKนการปFดงบประมาณในระบบ 
E-lass จะใช&งบประมาณในการปFดงบดุลค�อนข&างสูงค�ะ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านศักด์ิดา ก&องกังวาฬ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี4 ค�ะ 
 
นายศักดิ์ดา ก.องกังวาฬ -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 4 กระผมนายศักด์ิดา ก&องกังวาฬ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 4  
 เนื่องจากพ่ีน&องประชาชนรอความหวังจากองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนในการ

นํางบประมาณไปพัฒนาพ้ืนท่ีหรือแก&ไขปNญหาความเดือดร&อนให&กับประชาชน ก็ไม�
สามารถทําได&การจะแก&ไขปNญหาก็ขาดงบประมาณในการดําเนินการ พอพ่ีน&อง
ประชาชนทราบว�าเงินสะสมขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนมีจํานวนมากแต�ไม�
สามารถนํามาใช&ได& และกองคลังก็ปFดงบดุลไม�ได&หลายปGงบประมาณ ก็มองว�าสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนไม�ทํางานบ&าง ผู&บริหารไม�ทํางานไม�บริหารงานบ&าง 
สร&างความเข&าใจท่ีไม�ถูกต&อง  
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นายศักดิ์ดา ก.องกังวาฬ -ช�วงท่ีผ�านมาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนได&เดินทางไปอบรมและได& 
สมาชิกสภาฯ.หมู�ท่ี 4 สอบถามกับวิทยากรจากกรมส�งเสริมการปกครองท&องถ่ิน ท�านวิทยากรให&ความเห็นว�า

ไม�เคยเจอองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินไหนปFดงบไม�ได&นานขนาดนี้ และผมว�าในอําเภอ
เมืองสระแก&วก็คงมีแค�องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนนี่แหละครับท่ียังปFดงบไม�ได& 
ท�านวิทยากรเลยแนะนําให&ทําหนังสือหารืออธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท&องถ่ินเพ่ือ
หาแนวทางในการแก&ไขปNญหา เงินสะสมมีแต�เราไม�สามารถนํามาแก&ปNญหาได&จะ
ดําเนินการอย�างไรครับ สอบถามท�านประธานไปยังคณะผู&บริหาร 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ค�ะ 
 
นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียน ท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน  
นายก อบต.หนองบอน และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน โดยในปNญหานี้ทางคณะผู&บริหารให&ความสําคัญในการนํา

งบประมาณไปแก&ไขปNญหาความเดือดร&อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และได&กํากับดูแลใน
ห&วงระยะเวลาในการดําเนินการปFดงบประมาณ ให&ผู&อํานวยการกองคลังชี้แจงในห&วง
ระยะเวลาการดําเนินการในการปFดงบประมาณให&สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
หนองบอนทราบด&วยค�ะ 

นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู&อํานวยการกองคลัง ตามท่ีดิฉันได&เสนอระยะเวลาในการ

ปFดงบแสดงถานะในปGงบประมาณ พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562 ก็คือ 
 เดือนมิถุนายน 2565 –เดือนกรกฎาคม 25865 จะปFดงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เดือนสิงหาคม 2565 –เดือนกันยายน 2565 จะปFดงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เดือนตุลาคม 2565 –เดือนพฤศจิกายน 2565 จะปFดงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เดือนธันวาคม 2565 –เดือนมกราคม 2566 จะปFดงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ข&าพเจ&าได&รับรองกับท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนจะดําเนินการให&แล&ว
เสร็จทันในห&วงเวลาดังกล�าว ส�วนการตรวจสอบความถูกต&องนั้นสํานักงานตรวจเงิน
แผ�นดินจะเปKนผู&ตรวจสอบโดยการกระทบยอดไปตรวจสอบปGท่ีผ�านมาได& ล�าสุดท่ี
สํานั กงานตรวจเงินแผ�น ดินตรวจสอบแล&ว มีความถูกต&องก็คือ ปG งบประมาณ                   
พ.ศ. 2561 ท่ีเราได&นําเงินสะสมมาใช&ค�ะ 
  

นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียน ท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน  
นายก อบต.หนองบอน และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน จากห&วงระยะเวลาเราจะปFดงบประมาณได&ภายในเดือน

กุมภาพันธ� 2566 และระยะเวลาอาจจะเร็วกว�านี้แต�จะไม�ช&ากว�านี้ตามท่ีผู&อํานวยการ
กองคลังรายงานมาค�ะ  

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านศักด์ิดา ก&องกังวาฬ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี4 ค�ะ 
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นายศักดิ์ดา ก.องกังวาฬ -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 4 กระผมนายศักด์ิดา ก&องกังวาฬ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 4  
 ได&ยินแบบนี้แล&วกระผมและเพ่ือนๆสมาชิกก็รู&สึกดีใจนะครับท่ีจะปFดงบประมาณได&และ

จะได&นํางบประมาณไปพัฒนาตําบลหนองบอน กระผมอยากจะเรียนถามเก่ียวกับ
โครงการขุดเจาะบ�อบดาลพร&อมติดต้ังถังแชมเปญ หมู�ท่ี 4 กลุ�มบ&านเขาดินไม�ทราบว�า
ดําเนินการไปถึงไหนแล&วครับ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านเจ&าหน&าท่ีงบประมาณ ค�ะ 
 
นายธีรวุฒิ ไชยต.นเทือก เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน เก่ียวกับการดําเนินการโครงการฯตอนนี้ผ�านข้ันตอนการกําหนดราคากลาง 
ปลัด อบต. หนองบอน เรียบร&อยแล&วครับ ตามท่ีหารือกันเห็นควรว�าโครงการประปาจะดําเนินการพร&อมกันทุก

โครงการครับ เก่ียวกับรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ&างเรียนเชิญท�านผู&อํานวยการกองคลัง
ได&อธิบายรายละเอียดครับ 

 
นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู&อํานวยการกองคลัง โครงการประปาอยู�ระหว�างการจัดซ้ือ

จัดจ&างค�ะ 
 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�าน ธิฆัมพร แม�นป9น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 9 ค�ะ 
 
นางสาวธิฆัมพร แม�นปQน -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 9 ดิฉันนางสาวธิฆัมพร แม�นป9น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 9  
 สอบถามเก่ียวกับโครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 9 ค�ะ ดําเนินการถึง

ข้ันตอนไหนแล&ว 
นางสาวฉลวย ด�านสาคร เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
ผู.อํานวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวฉวย ด�านสาคร ผู&อํานวยการกองคลัง โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหมู�ท่ี 9 อยู�ระหว�างการจัดซ้ือจัดจ&างค�ะ 
 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�าน ดล เพียเพ็งต&น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 11 ค�ะ 
 
นายดล เพียเพ็งต.น -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 11 กระผมนายดล เพียเพ็งต&น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 11  
 ขอเรียนถามเรื่องรถบรรทุกขยะอยากทราบว�าพอจะมีงบประมาณจัดซ้ือหรือไม�ครับ 
 
นายธีรวุฒิ ไชยต.นเทือก เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน เก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือรถขยะได&หารือเบ้ืองต&นกับผู&อํานวยการกองคลังในการ 
ปลัด อบต. หนองบอน จัดหางบประมาณเหลือจ�ายโอนมาต้ังจ�ายเพ่ือจัดซ้ือรถขยะครับ 
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นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�าน ดล เพียเพ็งต&น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 11 ค�ะ 
 
นายดล เพียเพ็งต.น -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู�ท่ี 11 กระผมนายดล เพียเพ็งต&น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 11  
 ขอเรียนถามเรื่องเก่ียวกับโครงการแก&ไขปNญหาความเดือดร&อนของประชาชนท่ีโครงการ

ติดต้ังถังแชมเปญพร&อมอุปกรณ�บริเวณกลุ�มบ&านคลองหินเทิน หมู�ท่ี 11 ท่ีสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองบอนมีมติจ�ายใช&เงินสะสม เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 อนุมัติ
งบประมาณในการดําเนินการเพ่ือแก&ไขปNญหาความเดือดร&อนของประชาชน และ
โครงการอ่ืนๆท่ีจ�ายใช&เงินสะสมไปถึงได&ดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแล&วครับ เนื่องจาก
ตอนนี้ถังประปาแชมเปญของหมู�ท่ี 11 ชํารุด เกรงว�าจะก�อให&เกิดผลเสียได&ครับ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านโสภา หินโทน รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนค�ะ 
 
นายโสภา หินโทน  เรียน ท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน  
รองนายก อบต.หนองบอน และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน เก่ียวกับถังประปาแชมเปญของหมู�ท่ี 11 ชํารุด กระผม

ได&รับมอบหมายจากท�านนายกฯได&ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพร&อมกับ นายธีรวุฒิ ไชยต&นเทือก 
รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล
หนองบอน และ นายสมัย แท�นคํา ผู&อํานวยการกองช�าง จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
พบว�าสภาพชํารุดจริงเห็นสมควรเร�งดําเนินการแก&ไขปรับปรุง โดยในเบ้ืองต&นได&ให&
ซ�อมแซมแก&ไขเบ้ืองต&นไปก�อน แต�ในระยะยาวอาจก�อให&เกิดความเสียหายได&เห็นสมควร
เร�งดําเนินการแก&ไขโดยด�วนครับ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านธีรวุฒิ ไชยต&นเทือก ค�ะ 
 
นายธีรวุฒิ ไชยต.นเทือก เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน เก่ียวกับการดําเนินการโครงการฯท่ีได&จ�ายใช&เงินสะสม ผมเองเคยได&ปรึกษาหารือ 
ปลัด อบต. หนองบอน ด&วยวาจา โดยส�วนตัวผมก็อยากให&บ&านเมืองพัฒนา ก็อยากจะให&ได&เร�งดําเนินการ                

แต�พอได&ปรึกษาหารือ สอบถามข&อมูลไปหลายแหล�งเนื่องจากตัวผมเองก็มีหน&าท่ีในการ
ดูเรื่องการดําเนินการไม�ให&ขัดต�อระเบียบและกฎหมายผมเคยได&สอบถามอาจารย�จาก
กรมส�งเสริมการปกครองท&องถ่ินท่ีเปKนผู&ออกระเบียบกฎหมายว�าจะสามารถจ�ายใช&เงิน
สะสมได&หรือไม� ท�านแนะนําว�าไม�ได& หากจะจ�ายใช&เงินสะสมอาจมีความผิดเพราะว�ายัง
ปFดงบประมาณไม�ได& การปFดงบประมาณต&องปFดยอดท้ังหมด ต้ังแต�ปG งบประมาณ พ.ศ. 
2559 –พ.ศ. 2564 ท้ังหมดมาต�อกันจึงจะสามารถพิสูจน�ยอดเงินท่ีแท&จริงได& จึงจะ
สามารถจ�ายใช&เงินสะสมได& และอีกประเด็นคือทางองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน
ได&มีหนังสือหารือไปท่ีผู&ว�าราชการจังหวัด และผู&ว�าราชการจังหวัดได&ตอบเปKนหนังสือ
กลับมาแล&วว�าไม�สามารถจ�ายใช&เงินสะสมได&ต&องปFดงบประมาณให&แล&วเสร็จก�อน และมี
ท�านนายอําเภอลงนามแล&วพร&อมกับท�านผู&ว�าราชการจังหวัด แจ&งมาท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลหนองบอน  
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นายธีรวุฒิ ไชยต.นเทือก เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน   
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผมในฐานะเจ&าหน&าท่ีงบประมาณขอเสนอแนะว�ายังไม�สมควรท่ีจะจ�ายใช&เงินสะสม 
ปลัด อบต. หนองบอน จนกว�าผู&อํานายการกองคลังปFดงบประมาณได&ท้ังหมดให&แล&วเสร็จก�อน งบประมาณท่ี

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนได&อนุมัติจ�ายใช&เงินสะสมมาต้ังเปKนรายการ
โครงการฯต�างๆไปแล&วนั้น สามารถกันเงินงบประมาณได&อีกหนึ่งปGงบประมาณถัดไป 
โดยส�วนผมอยากให&ผู&อํานวยการกองคลังปFดงบประมาณท้ังหมดก�อน ตามท่ีแจ&งมาก็
ประมาณเดือนกุมภาพันธ� 2566 อีกไม�ก่ีเดือนก็จะถึงระยะเวลานั้นแล&วหรืออาจจะแล&ว
เสร็จก�อน ผมขอเสนอว�าเห็นสมควรปFดงบประมาณจนถึงปGปNจจุบันจึงค�อยดําเนินการ
ครับ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านเสาวลักษณ� สุกเสาร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนหมู�ท่ี 7 ค�ะ 
 
นางสาวเสาวลักษณ� สุกเสาร� เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู&บริหารและผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ.หมู�ที่ 7 ดิฉันเสาวลักษณ� สุกเสาร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี 7 ขอเรียนถาม

เรื่องขยายเขตไฟฟZารายทางและซ�อมแซมแซมไฟฟZารายทางสาธารณะ ช�วงนี้ทาง
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ได&ดําเนินการซ�อมแซมไฟฟZารายทางหรือมีอุปกรณ�
ไฟฟZาบ&างหรือไม�คะ 

 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ  เชิญท�านโสภา หินโทน รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนค�ะ 
 
นายโสภา หินโทน  เรียน ท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน  
รองนายก อบต.หนองบอน และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน เก่ียวกับการขยายเขตไฟฟZาและการซ�อมแซมไฟฟZาราย

ทางสาธารณะ ขอเรียนให&ทราบดังนี้นะครับทางองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน
ของเราได&ทําหนังสือประสานการไฟฟZาส�วนภูมิภาคจังหวัดสระแก&วไปแล&วนั้นได&คําตอบ
ว�าช�วงนี้แต�ละ อปท.ได&เร�งสํารวจไฟฟZาเพ่ือประมาณการบรรจุเข&าข&อบัญญัติทําให&ช�วงนี้
ช�างสํารวจของไฟฟZายังมาสํารวจให&องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนไม�ได& แต�ได&
ประสานไว&บางส�วนว�าหลังจากช�วงท่ีแต�ละ อปท. สํารวจเสร็จแล&ว จะติดต�อให&มาสํารวจ
ท่ีตําบลหนองบอนเพ่ิมเติมจากท่ีบรรจุไว&ในข&อบัญญัติประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2566           
ส�วนเรื่องซ�อมแซมไฟฟZารายทางอยากรบกวนให&แต�ละหมู�บ&านส�งข&อมูลจุดท่ีชํารุดมาให&
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนจะได&ตรวจดูอุปกรณ�ไฟฟZาคงเหลือว�าเพียงพอหรือ
ต&องจัดซ้ือเพ่ิมและจะได&ส�งเจ&าหน&าท่ีลงสํารวจพ้ืนท่ีและแก&ไขเบ้ืองต&นต�อไปครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -มีท�านสมาชิกผู&ใดต&องการสอบถามหรือประชาสัมพันธ�เพ่ิมเติมหรือไม� หากไม�มีดิฉันขอ 
ประธานสภาฯ  ปFดการประชุมเพียงเท�านี้  

-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน กล�าวปFดประชุมสภาสมัยสามัญ   
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปG พ.ศ. 2565 วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

ปJดประชุมเวลา 14.30 น. 
(ลงชื่อ)     ศักด์ิดา ก	องกังวาฬ   ผู&จดรายงานการประชุม 
         (นายศักด์ิดา ก&องกังวาฬ) 

                                                        เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน   
 
 

      (ลงชื่อ)  แว�น ภูมิวัฒนศิริยากร   ผู&รับรองรายงานการประชุม 
              (นายแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร)      
                                                       ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
 
 (ลงชื่อ)   สุวัฒน�  จองจบั   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุวัฒน�  จองจับ) 
รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
 
 

(ลงชื่อ) นายเลอเลิศ หินโทน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเลอเลิศ หินโทน) 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 1  
 
 

(ลงชื่อ)  นายอุดม คุ	มสมัย  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายอุดม คุ&มสมัย) 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 6  

 


